

TKN - (ถ้า)ขึ้นได้ (น่าจะ)ขึ้นดี

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

แต่ในทางกลับกัน ถ้าขึ้นไม่ได้ ก็อาจจะแย่สุด ๆ ได้เหมือนกันนะ
ในวลีที่จั่วหัวมาวันนั้น กำลังจะกล่าวถึง แนวโน้ม ตลาด หรือ SET Index กันอีกสักวันก็แล้วกันนะครีบ ก็ยังคงไม่แน่ชัดว่า กำลังจะขึ้นในคลื่น 5 แม้ว่าเราจะกล่าวว่า กำลังอยู่ในระดับปลายๆ คลื่น 4 และกำลังจะดูว่าน่าจะขึ้นได้ดีก็ตาม แต่ภาพการแกว่งตัวในระดับปลายๆ คลื่น 4 ไม่ควรที่จะแกว่งตัวนานๆ เกินไป จนอาจจะมีการสร้างอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้... เรียกว่า พฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นในตลาดนั้น สุดท้ายแล้ว เราก็มองเห็นรูปแบบในทางเทคนิค ที่มีเงื่อนไขอื่นๆ เกิดขึ้นตามมาภายหลังเพิ่มเติมภายหลัง อย่างเช่น หากยังไม่ขึ้นไปยืนระดับ 1540 ให้ได้ตลอดรอดฝั่ง แถมมีการแกว่งตัวลงมาต่ำกว่า 1520 อย่างเด็ดขาดด้วยแล้วนั้น รูปแบบทางโครงสร้าง ที่เป็น Price Pattern ในเชิงลบ จะเกิดขึ้นตามมาได้ต่อไปแน่นอน...แต่กระนั้นก็ตาม ต่อให้ยืนระดับ 1540 ได้ก่อนเลยนั้น แต่ถ้าจะให้ยืนยันว่า แนวโน้มขาขึ้น ที่จะขึ้นเป็นคลื่น 5 ได้นั้น จะต้องขึ้นไปยืนระดับ 1560 ให้ได้อีกด้วยหรือเปล่า ... ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่ได้ใช้ระดับนี้ในการยืนยัน ถ้ายืน 1540 ได้ตลอดหรือยืนได้มั่นคง ก็คงไม่ต้องใช้ 1560 มายืนยัน แต่ในเมื่อผ่าน 1540 มาก่อนหน้านี้ แต่ก็ยืนไม่ได้ อย่างมั่นคง เราจึงต้องเพิ่มเงื่อนไขระดับนี้เข้ามา... ก็อย่างที่กล่าว ถ้าการแกว่งตัวในระดับปลายๆ คลื่น 4 มีการแกว่งตัวที่นานเกินไป จนเป็นเหตุให้รูปแบบโครงสร้างทางเทคนิค มีการเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไข และโครงสร้างใหม่ ๆ ก็จะเริ่มมีให้เห็น และอาจจะต้องเอาเข้ามาคิดด้วย... เอาว่าตอนนี้ อ่าหูลุด 1520 ไว้ละ

ดูตามเกม...

ก็อาจจะใช้คำกล่าวทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้เลยเหมือนกันนะ คือ เกมขึ้นจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เกมแกว่งตัวออกข้าง และเกมแกว่งตัวลง จนราคาถูก ก็อาจจะไม่ใช่ข้อดีที่หน้าเกินนะ

แนวรับ : ...12.2-12.0 และต้องไม่ต่ำกว่า 11.8 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ... 12.8-13.0 หากผ่านไปได้ ลุ้น 18.0-20.0

Price Chart...(TKN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TKN... ตามโครงสร้างใหญ่ที่เห็นนี้แล้ว แนวต้านระยะสั้น จะอยู่ที่ 12.8-13.0 ซึ่งหากผ่านได้ และ ยืนได้อย่างมั่นคง ไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่าอีกนั้น แนวโน้มการขึ้นยาวๆ หรือ การกลับเป็นขาขึ้นจริงจัง ก็ จะคาดหวังได้ในระยะต่อไป... นั่นแปลว่า การอ่อนตัว อาจจะไม่ใช้สิ่งที่ตึงในขณะนี้ แต่ถ้าจะถามว่า โอกาสที่จะขึ้นก่อนได้นั้น มีไหม ถ้าอ่านตามเครื่องมือแนวโน้มของระยะกลางๆ ก็น่าจะมีลุ้นทางขึ้นได้มากกว่าอยู่เนืองๆ เพียงแค่ ขอลการยืนยัน ด้วยการยืนระดับ 13.0 ให้ได้อย่างเด็ดขาด แล้วเราจะซื้อ แบบเล่นตามน้ำ ก็จะไม่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิด... แบบว่า ซื้อแพง เพราะเห็นว่ามีสัญญาณที่จะขายแพงกว่าได้ นั้นแหละครีบ